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รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวีระวงศ ์
คร้ังท่ี  4/ 2564 

วนัท่ี   4   กุมภาพนัธ์  2563 
         ณ  หอ้งประชุม  ทองกวาว   โรงพยาบาลสวา่งวีระวงศ์ 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 
4.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นส.ปราณี  ชาววัง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ติดราชการ 
2.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      “ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3.นางสุภานุสร  นาควิสุทธิ์          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

o มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564  
 
วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
     

o มติที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  4  เรื่องที่จะประชุม 
4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  1  มีนาคม   2563 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     22,609,351.31  บาท 
งบลงทุน    3,819,806.94     บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย   4,877,703.64      บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้      15,832,972.69  บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 15,916,749.46  บาท 
  ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  0  
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานรายได้ค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผล
การดำเนินงานของโรงพยาบาล 
งบค่าเสื่อม ปี 2563 
   - คงเหลือสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ   ส่งมอบ 9 มี.ค 2564 
งบค่าเสื่อม ปี 2664  ใน ส่วน 70 %  ได้รับจัดสรรทั้งเครือข่าย      1,373,425.17  บาท 

- รพ.ได้รับจัดสรรจากสปสช. 907,325.17  บาท 

- ลูกข่าย   466,100.00  บาท 
 ในส่วนของโรงพยาบาล ได้รับจัดสรร 9 รายการ แบ่งได้ดังนี้ 

- งานก่อสร้าง 2 รายการ/ ครุภัณฑ์ 7 รายการ 
งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 20 %   
   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเป็นของงานทันตกรรมเกือบทั้งหมดเนื่องด้วย
งานทันตกรรมปรับปรุงห้องใหม่  

 
งบค่าเสื่อม ปี 2564 ในส่วน 10 %   

 มีรายการครุภัณฑ์ 3  รายการ เหลือขั้นตอนการส่งมอบ ดังนี้ 

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ราคา 350,00 

- รถเข็นยา  จำนวน 2 ตัว  ราคา 100,000  บาท 
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- เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ(ผู้ใหญ่)  จำนวน 1  ตัว  ราคา  10,000  บาท 
ท่านประธานแจ้ง  การขอสนับสนุนงบค่าเสื่อมในปี 2565 นั้น จะขอปรับปรุงลาน ARI. 
เพ่ือให้ได้มาตรฐานทั้งด้านการรักษาและสะดวกต่อผู้มารับบริการ โดยแจ้งให้ฝ่ายการ
พยาบาลออกแบบตามความต้องการและให้ถูกต้องตามหลักIC ด้วย 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
งานบุคลากร 

- มีเจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติงาน 1 ราย คือ นายอุทิตย์  สังขฤกษ์ ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาจากจังหวัดอำนาจเจริญ มาปฏิบัติหน้าที่ใน
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  

- มีเจ้าหน้าที่ประสงค์ขอย้ายฝ่าย 2 ราย ย้ายจากกลุ่มการพยาบาลมา
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการจัดการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คือ 
o นายปรีชา  พันพงแข็ง  ตำแหน่งพนักงานเปล 
o นายธนากร  การกล้า            “ 

- โรงาพยาบาลสว่างวีระวงส์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานเปล จำนวน 2 รายใน
ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ เพื่อรอการอนุมัติเลขตำแหน่งของพนักงานเปล
จากสสจ.  แล้วจึงทำการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันตามระบบต่อไป
   
o มติที่ประชุมรับทราบ  

 
 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 

 รายงานคงคลัง 
- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

     - รายงานการเบิกใช้วัสดุ (ตามเอกสารแนบ) 
     - รายงานเกณฑ์การให้คะแนน (Ranking) ปี 2563  พร้อมรายงานผล
การดำเนินงานในปี 2563 (ตามเอกสารแนบ) 
           

     มติท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 

   -  ทต.กฤติยา เมฆวิมล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รายงาน
ผู้รับบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  มีผู้มารับบริการ 173 ครั้ง คิดเป็นเงิน 16,551  บาท 

            
o มติที่ประชุมรับทราบ 
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 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 

o ไม่มีเรื่องจากตู้แสดงความคิดเห็น 
   
4.4เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
     - ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    

 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
4.5เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- คุณอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สรุปผลรายได้จากการ
ให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC 
เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตามเอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจำเดือนมีทั้งสิ้น 3,290/4,636 ราย/ครั้ง 
▪ รายงาน sum adjRw 66.94  รวม 451.52 ทั้งปี 
▪ รายงาน CMI. 0.56   /อัตราครองเตรียง 43.93 
▪ ผู้ป่วยในทั้งหมด 117 ราย/สิทธิ UC 113 ราย   
▪ Active Bad 12.46 

• มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 

- คุณนาคน้อย  นนทวี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รายงาน
สรุปยอดอุบัติเหตุจราจรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  

- รายงานการเข้าใช้ห้องพิเศษ  

- รายงานผู้มารับริการคลินิก ARI.   

- ติดตามการดำเนินงาน HA แจ้งรายงานที่ต้องเตรียมส่งอาจารย์จากสรพ.
ให้ทีมนำทราบ ทั้งสิ้น 11 รายการ(ตามเอกสารแนบ)  และให้ส่งข้อมูลตัวชี
วัด ณ 31 มกราคม 2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  และขอให้ทุก
งานเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจให้เรียบร้อยด้วย 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 
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4.6 เรื่องอ่ืนๆ 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ขอปรึกษาเรื่องวงเงินงบประมาณค่าเสื่อมเหลือ
จากการปรับปรุงห้องทันตกรรม  เป็นจำนวน 100,000 บาท  ซึ่งทางกลุ่ม
งานทันตกรรมของใช้วงเงินเพ่ือจัดซื้อวัสดุสำนักงานและกั้นห้องทันตกรรม
เพ่ิม (ท่านประธานอนุมัติ) 

- ฝ่ายเภสัชกรรม ขอขยายห้องเพ่ือความสะดวกในการทำงานเนื่องจากห้อง
เดิมคับแคบ และขอขยายห้องเพ่ือจัดทำคลินิกกัญชา (ท่านประธานแจ้งให้
งานเภสัชเข้าพบเพ่ือคุยรายละเอียดเรื่องคลีนิกกัญชาและพิจารณาร่วมกัน) 

- หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลขอเสนอให้ทางโรงพยาบาลจัดทำงานวิจัย 3 เรื่อง 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
     
                (นางธัญวลัย  ชว่งชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 
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- ขอปรึกษาท่านประธาน กรณีแพทย์ขอรถไปส่งท่ีสนามบิน  ขอให้ทาง
องค์กรแพทย์ประสานแพทย์ด้วยว่า  ควรจะเดินทางตอนเลิกงานเวลา 
16.00 น.  เพราะปัจจุบัน  ทางแพทย์ที่จะเดินทางไป กทม.จะขอรถไป
ส่งสนามบินเวลา 14.00 น.  ซึ่งยังมีผู้ป่วยรอรับบริการอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เรื่องการสำรวจความสุขในการทำงาน “Happinometer”  ด้วย
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ติดอันดับเกือบสุดท้ายในความสุขด้าน ร่างกาย 
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดอุบล  ท่านประธานจึงแจ้งให้
กรรมการ HR. สรุปความสุขในแต่ละด้าน และวิเคราะห์ให้กรรมการ กก
บ.ทราบด้วยในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
 
เรื่องจากฝ่ายบริหาร 
 
การเบิกค่าตอบแทน ฉ.11   ตามนโยบาย  ให้เบิกได้เฉพาะ กลุ่มที่ 1-4   กลุ่มที่ 5 ให้ชะลอไว้ก่อน 
รพ.ได้รับยอดจัดสรร  408,000  บาท 3 เดือน  แต่ รพ.ใช้ 220,000  /ต่อเดือน (ไม่รวมกลุ่มที่ 5 ) สรุป
ยอดเงินที่จัดสรรใช้ได้  2  เดือน  นอกนั้น ใช้เงินบำรุงจ่าย 

1. การแต่งตั้ง กกบ.ประจำปี 2561………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เรื่องแจ้งเงินจัดสรรล่วงหน้า 50 %   

              ประมาณการ 15,604,0000 op =8,389,703..+ PP NON uc = 2,167,109 
“                  iP = ……………………………………... 

                    “     4,369,795            pp = 2,360,663 
   รวมรับ op+pp = 12,917,000 

 
เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตาม Plan fin 

3. เรื่องการลาศึกษาต่อ ปี 2561  หากมีผู้สนใจ  ให้มาเขียนคำขอไว้ด้วย  จะได้นำส่ง สสจ.ต่อไป 
4. งบลงทุน 

- รายงานความก้าวหน้า  งบลงทุน 

- ได้รับหนังสืออนุมัติค่าเสื่อม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  

- กำลังทำเรื่องประกาศข้ึน เวป 

- แยกรายการครุภัณฑ์ออกตามประเภท เช่น การแพทย์/สิ่งก่อสร้าง 
5. งบบำรุง  ได้ดำเนินการสั่งซื้อให้ไปบางส่วนแล้ว 

- ครุภัณฑ์สำนักงาน ดำเนินการไปแล้วบางส่วน 

- วัสดุทางการแพทย์    “ 

- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ในขั้นตอนแยกประเภทรายการและขอสเป็ค 

- คาดว่าไม่เกิน มนีาคม 2560 คงดำเนินการแล้วเสร็จ 

- ประเภทสิ่งก่อสร้าง 
▪ รายการทางเชื่อม  อยู่ในช่วงตรวจสอบแปลน 
▪ โรงรถ (หากทางรพ.จะทำในปีนี้ ทางสสจ.แจ้งควร

ประกาศพร้อมกัน เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างเหมือนกันและ
เป็นการก่อสร้างในปีงบประมาณเดียวกัน) ขอหารือ...  

  
6. เรื่องกิจกรรม OD. 

- เกาะเสม็ด   5,900  บาท ตามโครงการ  

- เกาะช้าง 5,900  บาท  
 

(เจ้าหน้าที่ท้ังหมด 79 คน จ้างเหมาบริการ 9 คน เป็นทั้งสิ้น 88  คน) 
จาการสำรวจ ไป 64 ท่าน  ไม่ไป 15 ท่าน / จ้างเหมาไป 4 ไม่ไป 5  

–(อ่ึง/แผนไทย/ยามเพ่ิม/แม่บ้านพี่นาง/ 
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น้องแอร์) ไม่ไป 
 


